

ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว

๑๗๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดให้ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ ๕ - ๗ วัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘

จังหวัดแพร่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้เทศบาลพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม สำหรับอำเภอ ให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๖๑๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๑

มท. ส. ๓๗
๑๖/๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 1A56
วันที่ 21 เม.ย. 2567
เวลา

ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๖๑๔

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมการปกครองได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาดำเนินการที่กำหนดให้ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ ๕ - ๗ วัน โดยวิทยากรจากส่วนต่าง ๆ ของสำนักบริหารการทะเบียน ใช้ห้องประชุมของโรงแรมที่พักเป็นสถานที่ฝึกอบรม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจะเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน คนละ ๑๐,๕๐๐ - ๑๔,๕๐๐ บาท (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร) ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดใช้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่บุคลากรและเมืองพัทยาทราบ โดยกรมการปกครองได้มอบหมายให้ นางสาวอาภาพร พวงใบดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐-๒๓๙๑-๓๓๑๒ - ๑๖ หรือ ๐๘-๘๘๘๑ - ๒๒๐๕ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๒๑ เมษายน ๒๕๖๗
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



บันทึกข้อความ

ที่	๑๓๐๙.๑/๑๐๑๕๖
เลขที่	14860
วันที่	
เวลา	

ส่วนราชการ กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๒

ที่ มท ๑๓๐๙.๑/๑๐๑๕๖

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมการปกครองได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวิธีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนท้องถิ่น กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ ๕-๗ วัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจะเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนที่เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ และกรมการปกครองได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมธาราแกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจัดฝึกอบรม จำนวน ๖ รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๒๐ คน นั้น

กรมการปกครอง (สำนักทะเบียนกลาง) ได้รับเรื่องหารือและการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมฯ ด้านงานทะเบียน ขอให้กรมการปกครอง จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายประการ ประกอบกับสำนักทะเบียนกลาง ได้ออกประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบหรือควมรวมสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการจะจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นขึ้นใหม่นั้น จะต้องมีการดำเนินการผ่านการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานด้านการทะเบียนตามที่กรมการปกครองกำหนด ด้วยเหตุดังกล่าวกรมการปกครองจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิธีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ที่กำหนดให้ และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน กำหนดระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ ๕-๗ วัน โดยวิทยากรจากส่วนต่าง ๆ ของสำนักบริหารการทะเบียน ใช้ห้องประชุมของโรงแรมที่พักเป็นสถานที่ฝึกอบรม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจะเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน คนละ ๑๐,๕๐๐ - ๑๔,๕๐๐ บาท (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร) ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลและเมืองพัทยา ให้ความร่วมมือดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม และให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน

ในการ...

ในการเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามอัตราที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกรมการปกครอง จะได้แจ้งระเบียบการและใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทราบในโอกาสต่อไป ในการนี้ กรมการปกครอง ได้มอบหมายให้ นางสาวอภาพร พวงใบดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๒ - ๑๖ หรือ ๐๘-๘๘๘๑-๒๒๐๕ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งกรมการปกครองทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายอรรชัช สุัมพันธ์รัตน์)

อธิบดีกรมการปกครอง